

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

*Hoàng Đồng, ngày 25 tháng 3
năm 2022*

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”

Thực hiện công văn số 426/UBND-LĐTĐBXH ngày 08 tháng 3 năm 2022 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn về việc xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đồng xây dựng báo cáo thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ nhận thức đó, nên những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và được bảo đảm các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, nhất là dành được sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được sống, được hoà nhập và phát triển.

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị, ngày 22 tháng 2 năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã triển khai đến các đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã. Qua triển khai, quán triệt đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ tổ chức thực hiện thường xuyên, sâu sát theo từng nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch...; thường xuyên nắm bắt thông tin báo cáo với ngành cấp trên và đơn vị quản lý nhà nước

có liên quan để có sự chỉ đạo, định hướng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện xử lý thông tin về xâm hại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.

Định kỳ hàng năm, trên cơ sở phân công theo dõi, chỉ đạo thực hiện của thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã Hoàng Đồng hướng dẫn các đơn vị kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Kết quả thực hiện

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền:

Việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tổ chức quán triệt nghiêm túc và thực hiện khá hiệu quả. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về nhận thức; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và là trách nhiệm của toàn xã hội đã được cả hệ thống chính trị xác nhận.

Các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm theo dõi, phối hợp, tạo các sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em nhân dịp hè; vận động tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong 10 năm đã tổ chức hơn **500 hoạt động** cho thiếu nhi và có hơn **22.500 lượt** em thiếu nhi tham gia.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động:

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 20, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, vận động toàn xã hội cùng thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Từ đó, nhiều gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nhiều hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào việc giáo dục trẻ em cá biệt tại cộng đồng, làm tuyên truyền viên, cộng tác viên cho một số chương trình về bảo vệ trẻ em; qua đó phòng ngừa sự thiệt thòi có thể xảy ra đối với trẻ em, ngăn chặn các nguy cơ trẻ em bỏ nhà hoặc sa vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, họp phụ huynh học sinh, hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, hội thi, hội diễn... Kết quả tổ chức được hơn **260 cuộc**, có hơn **7.800 lượt cán bộ** và các em học sinh tham gia.

Cán bộ tham gia công tác và các hoạt động của đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ thôn, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em một cách chính xác, phù hợp, đặc biệt đội ngũ cán bộ thôn phải thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, chế độ báo cáo hàng tháng, quý năm rà soát và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em nhưng chưa có chế độ phụ cấp. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thực hiện công tác bảo vệ chăm

sóc trẻ em tại cơ ở như kinh phí hỗ trợ cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại các trường học, điểm vui chơi đạt chuẩn, nhà văn hóa và các vật dụng đồ chơi còn hạn chế nên thực hiện các tiêu chí xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em khó đạt được bền vững.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, trên trang thông tin điện tử của xã...từ đó đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện về vấn đề chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em. (không có ý kiến).

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em:

Hàng năm, căn cứ nội dung kế hoạch đề ra, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ và các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi trên địa bàn:

+ Chỉ đạo Đoàn thanh niên, các nhà Trường, bộ phận Văn hóa - Xã hội xã tổ chức khai mạc hoạt động hè "*Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em*", hàng năm có khoảng hơn 2000 em tham gia.

+ Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi với các hoạt động như: "*Đêm hội trăng rằm*"; qua đó trao các phần quà bánh kẹo cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, với tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Chỉ đạo các thôn và nhà trường trên địa bàn tổ chức Trung thu đồng loạt diễn ra các hoạt động: các trò chơi dân gian; hái hoa dân chủ; bày mâm ngũ quả; giao lưu văn nghệ...có hơn 42 cuộc, với 6200 lượt em tham gia,

+ Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm UBND xã đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách xã tặng quà cho các cháu ở cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh và các cháu tại trường Mầm non Hoa Hồng của xã với tổng số tiền 10 triệu đồng; trích quỹ Bảo trợ trẻ em xã tặng quà cho các cháu là trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 50 triệu đồng.

- Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, việc bảo đảm quyền trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, nhất là trước những tác động của đại dịch Covid-19:

Hàng năm, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham gia các lớp tập huấn cho cộng tác viên trẻ em về nội dung công tác quản lý và chăm sóc trẻ em tại các thôn; đồng thời củng cố nhận thức, kỹ năng cho cộng tác viên đã tham gia công tác quản lý và chăm sóc trẻ em ở các thôn, bản còn hạn chế về chuyên môn. Cử 01 cán bộ tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã.

Đối với một số trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng, xâm hại và bạo hành, UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phụ trách công tác trẻ em nắm tình hình trực tiếp phối hợp cùng lực lượng công an, phụ nữ, đoàn thanh niên xã giải quyết những vấn đề sau vụ việc xảy ra. Đồng thời, đưa các trường hợp bị bạo hành đến cơ sở trạm y tế nơi khám chữa bệnh, kịp thời theo dõi và xử lý tình huống nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thể chất cũng như tâm lý của trẻ khi rơi vào hoàn cảnh trên.

- Việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác trẻ em:

Hàng năm, UBND xã Hoàng Đồng huy động và sử dụng nguồn tài chính thực hiện quyền trẻ em bao gồm ngân sách nhà nước; ủng hộ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân các nguồn thu hợp pháp khác.

- Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và cộng đồng:

Trong những qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên, nhà trường, tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở cơ sở và địa phương, tham gia trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại mỗi gia đình và cộng đồng dân cư thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào “*Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em*” gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”.

Đoàn thanh niên xã phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động thanh, thiếu niên và nhi đồng. Tạo nhiều sân chơi, phong trào bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng, giúp các em giao lưu, học hỏi, có thể phát huy những năng khiếu, sở trường và niềm đam mê của mình, hình thành kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, tranh thủ sự đóng góp của cộng đồng để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường... Kết quả có nhiều thiếu nhi vượt khó, vươn lên trong học tập, phong trào Đội luôn được Hội đồng Đội các cấp quan tâm thực hiện, đã tổ chức tuyên dương điển hình đội viên thiếu nhi trên nhiều lĩnh vực từ các Liên đội như: vượt khó - giúp bạn vượt khó, chăm ngoan học tốt, các tấm gương “*Làm nghìn việc tốt*”, “*Học tốt chăm ngoan*”, “*Vượt khó và giúp bạn vượt khó*”, “*Chỉ huy Đội*”, đã được tuyên dương. Tập thể Hội đồng Đội cấp xã và Liên đội các trường được khen thưởng, tuyên dương trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

3. Những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm

- Những hạn chế, tồn tại:

Điểm vui chơi cho thiếu nhi chưa được quan tâm đầu tư, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của thiếu nhi. Các điểm đặt trò chơi tại nhà văn hóa một số thôn đã xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp sửa chữa; điều kiện, cơ sở để các em phát triển năng khiếu chưa cao.

Công tác nắm bắt thông tin từ cơ sở chưa kịp thời. Một số cộng tác viên cơ sở chưa hoạt động tích cực, báo cáo số liệu thiếu chính xác.

Giao thông giữa các thôn trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn; nhân dân sinh sống rải rác nên các hoạt động thường phải tập trung tại một số thôn, bản chưa tổ chức được tới các thôn, bản ở vùng khó khăn nơi các hộ gia đình có trẻ em có nguy cơ phải bỏ học tham gia lao động sớm.

Đội ngũ cán bộ cơ sở có sự thay đổi gây khó khăn cho triển khai công việc. Chưa có kinh phí cho cán bộ cơ sở tại thôn bản nên công tác triển khai Luật trẻ em bị hạn chế.

Nhận thức của gia đình và cộng đồng với công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em chưa đầy đủ, phần nào còn xem nhẹ. Một số bộ phận gia đình còn khó khăn, tập trung lo kinh tế gia đình, ít dành thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Nguyên nhân:

Nguồn kinh phí cho các hoạt động và các sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè còn hạn chế. Một số nhà văn hóa thôn mặc dù được trang bị cơ sở vật chất, nhưng không phát huy hết công năng sẵn có để phục vụ tối đa nhu cầu của thiếu nhi.

Cán bộ phụ trách công tác Trẻ em cấp xã đảm nhiệm nhiều việc, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ các báo cáo, cung cấp số liệu.

Một số cộng tác viên hoạt động chưa tốt, không nắm bắt được tình hình trẻ em trong khu vực mình quản lý; kinh phí còn hạn chế ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các tổ cộng tác viên.

Nhân dân còn thiếu kiến thức về việc trẻ em được tham vấn ý kiến và thực hiện quyền tham gia trẻ em

Một số thôn xa trung tâm xã còn hạn chế về công tác truyền thông.

- Bài học kinh nghiệm:

Công tác truyền thông về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có chất lượng và hiệu quả cao khi các cấp lãnh đạo, toàn xã hội, đội ngũ cán bộ, nhân dân có nhận thức đầy đủ về quyền trẻ em. Để làm tốt công tác truyền thông, giáo dục về bảo vệ trẻ em cần có sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật của ngành chức năng cùng với việc lồng ghép với các hoạt động khác từ các tổ chức hội Đoàn thể để bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động của gia đình. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, với cộng đồng xã hội để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục gia đình, giáo dục cha mẹ thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thời gian tới.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Bối cảnh tình hình đơn vị trong đó khái quát tình hình và những khó khăn, thách thức đối với công tác trẻ em trong thời gian tới.

Hàng năm UBND xã chỉ đạo bộ phận Văn hóa - Xã hội thực hiện đưa nội dung Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em lồng ghép với kế hoạch, chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trên địa bàn xã quyền tham gia của trẻ em được thực hiện đầy đủ sẽ làm tăng mức độ tự tin và phát triển lòng tự trọng, xây dựng được hoài bão của trẻ em. Tại các trường học Trẻ em được làm quen với ý nghĩa của sự dân chủ, bình đẳng và tôn trọng, phát triển khả năng giao tiếp, học cách giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có trách nhiệm, góp phần tạo nên một xã hội dân chủ, công bằng và quan trọng hơn sẽ phát huy được tối đa các tiềm năng của mỗi trẻ em, mỗi công dân. Bên cạnh đó, các nhà trường trên địa bàn xã đẩy mạnh triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích trong trường học, cụ thể: Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng sân chơi an toàn thiết thực cho trẻ, tạo không gian vừa học vừa chơi, với diện tích 700m² (địa điểm tại 03 điểm trường), tổng số tiền đầu tư xây dựng là 690 triệu đồng (trong đó số tiền xã hội hóa là 150 triệu đồng); Trường tiểu học Hoàng Đồng và tiểu học Lê Văn Tám xây dựng được sân chơi, sân thể thao tại trường với diện tích 200 đến 500m²; Trường trung học cơ sở Hoàng Đồng xây dựng được sân chơi, trồng cây hoa, cây cảnh, trang trí đường vào trường bằng hàng chong chóng treo. Việc tạo môi trường học tập và vui chơi lành mạnh cho trẻ em là biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học.

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã nội dung Luật trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em; mục tiêu Chương trình hành động vì trẻ em; tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em... Nhận và phát các pano, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền Luật trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em triển khai tới cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em; phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em... tăng cường tuyên truyền vận động để cán bộ, giáo viên và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Nhìn chung công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm đúng mức đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung công tác phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng trên địa bàn xã.

Mặc dù có Quỹ bảo trợ trẻ em nhưng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác trẻ em của xã rất hạn hẹp, vì vậy việc hỗ trợ giúp đỡ về mặt vật chất cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, nhiều khi sự hỗ trợ chỉ mang tính chất động viên về mặt tinh thần cho các cháu.

2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác trẻ em trong giai đoạn tới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sự phối hợp giữa các đơn vị đoàn thể góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyên truyền các tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân và trẻ em tham gia thực hiện các quyền của trẻ em, chung tay giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương.

Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày gia đình Việt Nam, khai giảng năm học mới,...tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công tác viên làm công tác trẻ em. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn tiếp theo. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cả cộng đồng cùng chăm lo sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương. Thực hiện tốt Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với cấp trên và đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.

3. Kiến nghị, đề xuất khác.

- Đề nghị cấp trên quan tâm, bổ sung kinh phí và đầu tư hơn nữa về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ chính sách phù hợp đối với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, đảm bảo đủ điều kiện liên tục trấn áp có hiệu quả đối với loại tội phạm xâm hại trẻ em.

- Đề nghị cấp trên tăng cường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng

các mô hình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm bạo lực, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình và phòng, chống mua bán người.

- Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường nắm tình hình, quản lý các trang mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, kích động, cổ súy bạo lực, dâm ô, đồi trụy, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; thu thập phân tích tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực, xâm hại.

- Đề nghị cấp trên quan tâm, bổ sung kinh phí và đầu tư hơn nữa về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ chính sách phù hợp đối với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, đảm bảo đủ điều kiện liên tục tấn công trấn áp có hiệu quả đối với loại tội phạm xâm hại trẻ em.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” của UBND xã Hoàng Đồng./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH TP (bc);
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, VH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Quốc Thành

